



■■ ไม่มีคำว่าทางตันสำหรับคนขยันที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา ■■ หมึกเขียวส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต พร้อมอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่งานคือเงิน ■■ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยา โสมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี รับ อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาต่างๆด้านเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ด้านการวิจัย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ปฏิบัติงานภาคสนามพัฒนาพื้นที่เกษตรภายในหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยา โสมฯ ได้ อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาการจัดการ โลจิสติกส์การจัดการ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน เทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์หรือประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาต่างๆด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์ และแนวการศึกษาแนะนำสินค้า พิธีกร ผู้บรรยายต้อนรับ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประมวลผล และการบริหารงานอย่างเหมาะสม มีความสามารถ

ในการจัดทำแผนและโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและแผนโครงการต่างๆศึกษา รวบรวม ข้อมูลสถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆเช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคลงานบริหารงบประมาณงานบริหารแผนปฏิบัติการราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ช่างเทคนิค (เครื่องยนต์) 1 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขา ช่างยนต์ ช่างเครื่องยนต์ ช่างกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านช่างเทคนิค การซ่อม สร้าง ประกอบ ตัดแปลง ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่สามารถควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ทุกตำแหน่ง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น และต้องมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับราชการ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดีสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำที่หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยา โสมฯ จ.สุพรรณบุรี สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสราภาพ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2473-7000 ต่อ 1104, 1111, 1112 ถึง 28 ส.ค.นี้ ■■ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือ หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีต่อจากอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการ

บัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี, นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีต่อจากอนุปริญญา สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รับ นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิกต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก สมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 28 ส.ค.นี้ ■■ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน รับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 อัตราอายุไม่เกิน 58 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการกิจของโรงเรียน มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และมีความสนใจทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการสื่อสาร และเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถทำงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลา สนใจส่งหนังสือแสดงความจำนง พร้อม 1.ประวัติและข้อมูลส่วนตัว 2.ประวัติการศึกษาทุกระดับ 3.ประวัติและประสบการณ์การทำงาน 4.ผลงานดีเด่นต่างๆ 5.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ 6.ข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก รวมความยาวทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษเอ 4 จัดส่งโดยจัดทำเป็นเอกสารปกปิด และเขียนที่มุมของว่า "เอกสารสมัครรองผู้อำนวยการ" ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังประธานอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ (นับวันประทับตราไปรษณีย์) ■■ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาปัจจุบัน ตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชมหามณเฑียร จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาษาและวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม) เวียดนามศึกษา หรือสาขา ภาษาศาสตร์ ที่มีความรู้ภาษาเวียดนามสนใจติดต่อและสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัย



ศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7500 ต่อ 31705 หรือที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-3910 ต่อ 22142 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5075 รับถึง 31 ส.ค.นี้ ■■■ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ปรินญาแพทยศาสตรบัณฑิตเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก ต้องผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภามาไม่น้อยกว่า 1 ปี สอบถามและสมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2926-9662 ถึง 31 ส.ค.นี้ ■■■ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตรา วุฒิ ปรินญาตรีทุกสาขามีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 ปี โดยมีเอกสารการผ่านงานหรือเอกสารแสดงประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปรินญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 ปี โดยมีเอกสารการผ่านงานหรือเอกสารแสดงประสบการณ์ สมัครที่ ห้องสำนักงานคณบดี งานบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3269 หรือดูรายละเอียดที่ [www.rmutt.ac.th](http://www.rmutt.ac.th) รับระหว่าง 1-7 ก.ย.นี้

■■■ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปรินญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารเทคโนโลยีสนใจติดต่อและสมัครที่ กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รับถึง 9 ก.ย.นี้ ■■■ กรมธนารักษ์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รับ สถาปนิก 1 อัตรา วุฒิ ปรินญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก, กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักวิชาการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปรินญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ, กลุ่มงานบริการ รับ พนักงานเหรียญกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทุกตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญา-30 ก.ย.2559 สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ <http://www.treasury.go.th> หัวข้อ "บริการอิเล็กทรอนิกส์" e-serviceW แบนเนอร์ "รับสมัครงาน" ตั้งแต่ 31 ส.ค.-11 ก.ย.นี้ ■■■